
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện 
Hưng Hà đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ mượn 
ruộng xây dựng 5 mô hình “Trồng cây vụ đông gây quỹ 
hội” ở các xã đạt hiệu quả.

Vụ đông năm 2024, hội LHPN các xã, thị trấn 
tiếp tục tổ chức mượn ruộng gieo trồng hơn 18 mẫu 
cây vụ đông nhằm phát triển kinh tế và gây quỹ hội 
lấy kinh phí giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn. 
Điển hình: Hội LHPN các xã Dân Chủ, Duyên Hải 
gieo trồng hơn 8 mẫu bí đỏ, bí xanh, dưa hấu; Hội 
LHPN các xã Văn Cẩm, Bắc Sơn gieo trồng 7 mẫu 
bí đỏ và hành; Hội LHPN các xã Kim Trung, Tây Đô 
gieo trồng 8 mẫu dưa chuột... Do gieo trồng và chăm 
sóc đúng quy trình kỹ thuật, kịp thời vụ nên cây trồng 
phát triển tốt, một số diện tích dưa chuột đang cho 
thu hoạch, mỗi sào thu 1 tấn quả, xuất bán với giá 
7.000  - 10.000 đồng/kg, trừ chi phí thu lãi 2,5 - 3 triệu 
đồng/sào.

Hội LHPN huyện Hưng Hà tiếp tục phát động hội 
LHPN các xã, thị trấn gieo trồng tập trung 1 mẫu cây 
vụ đông ưa lạnh trở lên để gây quỹ thăm hỏi, giúp 
đỡ hội viên, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn... Đồng 
thời, phát động mỗi gia đình hội viên gieo trồng 1 sào 
cây vụ đông nhằm bù đắp thiệt hại do mưa, lũ gây ra 
trong sản xuất nông nghiệp. 

                                                                           BẢO AN

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ

Gieo trồng 18 mẫu cây vụ đông
gây quỹ hội

Phụ nữ xã Văn Cẩm (Hưng Hà) chăm sóc cây vụ đông.

Thứ  ba,  ngày  5  tháng  11  năm  202422

Trên cánh đồng thôn 
Trà Đông, xã Quang 
Trung, người dân 

đang tập trung cao độ cho 
việc trồng và chăm sóc 
cây màu. Bà Bùi Thị Nghĩa 
chia sẻ: Thôn tôi nhà nào 
cũng trồng cây màu vụ 
đông, nhà ít cũng trồng vài 
luống để vừa có rau ăn vừa 
có thêm thu nhập. Năm 

nay đa số các nhà trồng 
nhiều hơn năm ngoái để 
bù lại những thiệt hại ở vụ 
mùa do mưa, bão gây ra. 
Nhà tôi năm nay đi mượn 
ruộng để trồng tăng hơn 2 
sào so với năm ngoái, đưa 
tổng diện tích cây màu vụ 
đông lên 6 sào, chủ yếu 
là su hào, hành, bí xanh. 
Hiện tại tôi đã thu hoạch 

được 5 tạ bí xanh, dự kiến 
sẽ thu được từ 3 - 4 tạ nữa, 
đầu tháng 11 sẽ thu hoạch 
su hào và hành. Vui nhất 
là sản phẩm có đến đâu 
đều tiêu thụ hết đến đó, 
vừa mang đi chợ bán vừa 
có thương lái tới tận ruộng 
thu mua.

Trao đổi với chúng tôi, 
bà Trần Thị Liễu cho biết: 

Để tăng thu nhập cho gia 
đình, năm nay tôi đi mượn 
thêm ruộng trồng 6 sào su 
hào, cải bắp, súp lơ bởi 
diện tích càng lớn thì thu 
nhập càng cao, giá rau, 
củ, quả năm nay dự kiến 
tăng cao hơn mọi năm. Cả 
cánh đồng luôn nhộn nhịp, 
chúng tôi bảo nhau trồng 
gối lứa để luôn có rau thu 
hoạch từ giờ tới tết Nguyên 
đán. Bình quân mỗi năm 
nhà tôi thu vềhơn 50 triệu 
đồng từ cây vụ đông.

Theo ông Nguyễn 
Quang Thế, Giám đốc 
HTX SXKD DVNN xã 
Vũ An: Ngay sau khi thu 
hoạch xong vụ lúa mùa, 
người dân đưa cơ giới hóa 
vào đồng ruộng để trồng 
cây vụ đông. Xã có 16 máy 
làm đất, máy lên luống, vì 
vậy thời vụ diễn ra nhanh 
chóng, tính đến ngày 1/11 
đã gieo trồng trên 90% 
diện tích cây vụ đông. Nét 
mới của năm nay là mặc dù 
có khoảng 20ha diện tích 
cây vụ đông sớm bị ảnh 
hưởng của mưa bão nhưng 
người dân vẫn tích cực mở 
rộng diện tích trồng cây vụ 
đông ưa lạnh với tổng diện 
tích 145ha. 100% gia đình 

KIẾN XƯƠNG

Mở rộng diện tích cây vụ đông

Xã Vũ An (Kiến Xương) trồng hơn 80ha khoai tây.

Phóng viên: Thưa ông, 
nhiều người dân, doanh 
nghiệp cho rằng nội dung 
phiếu khảo sát và các chỉ 
số thành phần DDCI phản 
ánh quyết tâm cải cách thủ 
tục hành chính và cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh 
doanh của địa phương, 
ông đánh giá như thế nào 
chất lượng phiếu khảo sát 
và các chỉ số thành phần 
DDCI của Thái Bình?

Tiến sĩ Lê Duy Bình: 
Chúng tôi được biết, nội 
dung phiếu khảo sát đã 
được các cơ quan, đơn vị 
chức năng và các chuyên 
gia đóng góp sửa đổi và 

Ứng dụng công nghệ số,
nâng cao chất lượng khảo sát DDCI
Với quyết tâm nâng cao chất lượng điều hành kinh tế của các sở, ngành, địa phương, 

đồng thời không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thu hút 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh 
và đơn vị tư vấn triển khai khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 
ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2024. Thông tin về tiến độ triển khai khảo sát 
và đơn vị tư vấn làm gì để nâng cao chất lượng khảo sát Bộ chỉ số DDCI, phóng viên 
Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Công ty 
Tư vấn về quản lý kinh tế (Economica Vietnam) - đơn vị tư vấn thực hiện khảo sát 
DDCI của tỉnh.

Một dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố Thái Bình.

hoàn thiện liên tục qua 
nhiều năm để đưa ra bộ 
phiếu khảo sát hoàn chỉnh. 
Phiếu khảo sát DDCI năm 
2024 của Thái Bình được 
thiết kế kỹ lưỡng, bảo đảm 
các chỉ số thành phần phản 
ánh đầy đủ và chính xác 
chất lượng điều hành kinh 
tế tại địa phương và bám 
sát các chỉ số thành phần 
chính của chỉ số PCI. Các 
chỉ số này không chỉ có 
tính thực tiễn cao mà còn 
đáp ứng đúng nhu cầu cải 
thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh của tỉnh. Những 
kết quả thu thập sẽ tạo ra 
các chỉ báo quan trọng để 

các sở, ngành, địa phương 
kịp thời điều chỉnh và cải 
thiện cách thức điều hành, 
cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh. Nhờ vào các 
chỉ số này, Thái Bình có 
thể tập trung phát huy các 
điểm mạnh và khắc phục 
các yếu điểm, thúc đẩy sự 
phát triển bền vững.

Phóng viên: Tiến độ 
khảo sát Bộ chỉ số DDCI 
năm 2024 của tỉnh Thái 
Bình đến hết tháng 10/2024 
như thế nào, thưa ông?

Tiến sĩ Lê Duy Bình:  
Đến thời điểm này, chúng 
tôi đã đạt 100% tiến độ 
khảo sát DDCI năm 2024 

cho Thái Bình, bao gồm cả 
việc thu thập dữ liệu từ các 
doanh nghiệp (DN), hợp tác 
xã (HTX), hộ kinh doanh 
(HKD) và các hiệp hội DN, 
chi hội DN. Chúng tôi đã 
nhận được sự quan tâm 
mạnh mẽ từ cộng đồng DN, 
HTX, HKD; điều này cho 
thấy cộng đồng DN ngày 
càng quan tâm nhiều hơn 
tới Bộ chỉ số DDCI, nhất 
là về chất lượng điều hành 
kinh tế và những nỗ lực cải 
thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh của tỉnh. Thông 
qua DDCI, cộng đồng DN, 
các nhà đầu tư mong muốn 
đóng góp tiếng nói và kiến 

nghị nhằm tiếp tục cải thiện 
chất lượng công tác quản trị 
công, thúc đẩy sự phát triển 
của các DN, HTX, HKD và 
hoạt động đầu tư tại tỉnh.

Quá trình triển khai 
DDCI, chúng tôi cũng nhận 
được sự quan tâm đặc biệt 
của các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh, sự quan tâm của các 
sở, ngành, địa phương. 
Công tác khảo sát được 
thực hiện dưới sự giám 
sát chặt chẽ của Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh, các đơn 
vị liên quan. Đây là yếu tố 
quan trọng để bảo đảm quá 
trình triển khai được thực 
hiện đúng tiến độ, chất 
lượng, khoa học, khách 
quan, trung thực nhằm tạo 
ra một công cụ quan trọng 
phục vụ công tác điều 
hành, quản trị công tại Thái 
Bình.

Phóng viên: Thưa ông, 
hiện nay đơn vị tư vấn đang 
thực hiện bước công việc 
nào trong khảo sát DDCI 
tỉnh Thái Bình?

Tiến sĩ Lê Duy Bình:  
Hiện tại, đội ngũ điều tra 
viên, quản lý giám sát điều 
tra đang phối hợp rà soát 
phiếu khảo sát, phân tách 
các phiếu khảo sát đủ điều 
kiện theo báo cáo phương 
pháp luận đã được UBND 
tỉnh phê duyệt. Trên cơ 
sở đó, công tác làm sạch 
dữ liệu sẽ được tiến hành. 
Trong bất kỳ cuộc điều tra, 
khảo sát nào, chất lượng 
của phiếu điều tra, của dữ 
liệu thông tin đầu vào đều 
có ý nghĩa mang tính quyết 
định, vì thế đây cũng là bước 
quan trọng để bảo đảm tính 
chính xác, khách quan của 
kết quả cuối cùng.

Sau khi hoàn thành rà 
soát sơ bộ, chúng tôi sẽ 
chuyển sang bước phân 
tích dữ liệu, tính điểm, xếp 
hạng và xây dựng báo cáo 
DDCI tỉnh Thái Bình năm 
2024. Bước này đòi hỏi độ 
chính xác cao, kết quả phải 
phản ánh đúng thực trạng, 
các thông tin sát thực tiễn 
và từ đó cung cấp nền tảng 
cho việc cải thiện chất 
lượng điều hành kinh tế, 
quản trị công tại tỉnh.

Phóng viên: Ông có 
thể chia sẻ thêm về việc 
đơn vị tư vấn ứng dụng kỹ 
thuật, công nghệ số trong 
quá trình triển khai đo 
lường Bộ chỉ số DDCI năm 
2024 tỉnh Thái Bình?

Tiến sĩ Lê Duy Bình:  
Trong DDCI năm 2024 của 
Thái Bình, chúng tôi đã 
số hóa toàn bộ quá trình 

từ điều tra khảo sát, phân 
tích, xử lý số liệu và công 
bố kết quả, trả kết quả 
trực tuyến nhằm phục vụ 
cho việc khai thác sâu số 
liệu về DDCI sau này của 
tỉnh. Việc sử dụng các giải 
pháp số hóa cũng như các 
nền tảng trực tuyến đóng 
góp trực tiếp cho mục tiêu 
bảo đảm tính minh bạch, 
công bằng, chính xác, 
khách quan của cuộc điều 
tra, khảo sát cũng như 
nâng cao tính thuận tiện 
và khả năng tham gia của 
cộng đồng DN vào sáng 
kiến DDCI của tỉnh. Ví dụ, 
chúng tôi đã ứng dụng các 
công nghệ khảo sát trực 
tuyến trên nền tảng khảo 
sát được xây dựng riêng 
dành cho tỉnh Thái Bình để 
tối ưu hóa quy trình khảo 
sát, thu thập và phân tích 
dữ liệu. Một website dành 
riêng cho DDCI Thái Bình 
cũng đã được xây dựng 
tại địa chỉ: https://thaibinh.
ddci.org.vn. Tại địa chỉ 
này, hoạt động điều tra trực 
tuyến được thực hiện và 
các phiếu điều tra trực tiếp 
cũng được nhập dữ liệu để 
hình thành một cơ sở dữ 
liệu thống nhất, hoàn chỉnh 
về DDCI Thái Bình.

Khảo sát trực tuyến kết 
hợp với trực tiếp để bảo đảm 
nguyên tắc tiếp cận được 
những nhóm DN, HTX, 
HKD ở vùng khó khăn, 
đồng thời tạo khả năng trao 
đổi, tìm hiểu sâu các vấn 
đề mà cộng đồng DN quan 
tâm. Dù bằng phương pháp 
nào, toàn bộ dữ liệu cũng 
đều được tổng hợp vào cơ 
sở dữ liệu trực tuyến chung, 
từ đó chúng tôi sử dụng các 

phần mềm phân tích dữ 
liệu lớn - big data nhằm xử 
lý được lượng thông tin lớn, 
cho kết quả đạt độ chính 
xác cao. Đặc biệt, sử dụng 
công nghệ này cho phép 
chúng tôi rút ngắn thời gian 
xử lý thông tin dữ liệu, xác 
định các yếu tố cốt lõi, từ đó 
đưa ra các khuyến nghị cụ 
thể cho tỉnh.

Phóng viên: Trong 
quá trình khảo sát DDCI 
có những khó khăn, vướng 
mắc nào phát sinh và đơn 
vị tư vấn đã có giải pháp 
tháo gỡ như thế nào, thưa 
ông?

Tiến sĩ Lê Duy Bình:  
Chúng tôi đã gặp phải một 
số khó khăn trong việc 
thu thập, phản hồi ý kiến 
từ một số DN, HTX, HKD, 
do công việc bề bộn nên 
họ khó bố trí thời gian để 
tham gia khảo sát. Để khắc 
phục, chúng tôi đã kiên trì 
tiếp cận, gọi điện nhiều 
lần, đồng thời trao đổi trực 
tiếp, lắng nghe phản hồi và 
giải đáp thắc mắc từ phía 
DN nhằm tạo điều kiện tốt 
nhất cho họ tham gia khảo 
sát. Bên cạnh đó, Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh phối 
hợp với các cơ quan truyền 
thông của Thái Bình cũng 
thực hiện tuyên truyền sâu 
rộng đã góp phần nâng 
cao nhận thức, hiểu biết về 
DDCI và thúc đẩy sự hào 
hứng tham gia của các DN. 
Sự tham gia mạnh mẽ, tích 
cực, chủ động, hết sức có 
trách nhiệm của Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh vào quá 
trình triển khai DDCI là một 
thực tiễn tốt trong thực hiện 
DDCI mà chúng tôi nhận 
thấy khi so sánh với quá 

trình triển khai DDCI tại 
nhiều tỉnh, thành phố khác 
trong cả nước.

Phóng viên: Theo kế 
hoạch, vào nửa đầu tháng 
12/2024, UBND tỉnh Thái 
Bình sẽ tổ chức công bố 
bảng xếp hạng DDCI năm 
2024; thời gian còn lại 
không nhiều, ông có thể 
cho biết đơn vị tư vấn đáp 
ứng tiến độ này như thế 
nào?

Tiến sĩ Lê Duy Bình:  
Để bảo đảm hoàn thành 
đúng thời hạn theo chỉ đạo 
của Chủ tịch UBND tỉnh, 
đơn vị tư vấn đã xây dựng 
một kế hoạch chi tiết cho 
từng công đoạn và phân bổ 
nguồn lực hợp lý. Các thành 
viên trong đội ngũ điều tra 
đều cam kết làm việc hết 
mình để công bố bảng xếp 
hạng DDCI đúng kế hoạch. 
Chúng tôi cũng đã thiết lập 
các mốc thời gian định kỳ 
nhằm đánh giá tiến độ và 
xử lý kịp thời các vấn đề 
phát sinh. Mục tiêu của 
chúng tôi không chỉ là đáp 
ứng yêu cầu về thời gian 
mà còn bảo đảm chất lượng 
và độ tin cậy cao nhất cho 
bảng xếp hạng DDCI năm 
2024 tỉnh Thái Bình. Hiện 
nay, chúng tôi đang gấp rút 
xử lý làm sạch dữ liệu, đồng 
thời huy động nhân lực, sử 
dụng công nghệ hiện đại để 
hoàn thành phân tích, xử lý 
dữ liệu trong tháng 11, kết 
quả DDCI năm 2024 tỉnh 
Thái Bình sẽ được hoàn 
thành và sẵn sàng công bố 
theo kế hoạch của tỉnh.

Phóng viên: Xin trân 
trọng cảm ơn ông!

đều trồng cây vụ đông, 
trong đó có trên 10 hộ gieo 
trồng từ 1 mẫu trở lên. Để 
khuyến khích người dân 
mở rộng diện tích, HTX đã 
liên kết với doanh nghiệp 
bao tiêu đầu ra sản phẩm 
cho một số diện tích khoai 
tây ở các thôn. Với truyền 
thống thâm canh đem lại 
năng suất, hiệu quả cao, 
hàng năm giá trị sản xuất 
từ cây vụ đông thường đạt 
9 - 11 tỷ đồng, chiếm 33 - 
37% tổng giá trị sản xuất 
nông nghiệp của xã. Năm 
nay, nếu thời tiết thuận lợi, 
giá trị sản xuất cây vụ đông 
ước đạt 11 tỷ đồng trở lên.

Ông Nguyễn Đỗ 
Nhuận, Giám đốc HTX 
SXKD DVNN xã Bình 
Nguyên cho biết: Do thực 
hiện tốt công tác tuyên 
truyền, đến nay toàn xã đã 
trồng 270ha cây vụ đông 
và sẽ tiếp tục trồng để 
nâng cao diện tích, năng 
suất, thu nhập từ cây rau 
màu. Thuận lợi nhất ở Bình 
Nguyên là người dân trồng 
đa dạng nhiều loại cây 
màu và quay vòng nhiều 
vụ trên đất chuyên màu 
nên thu nhập khá cao, tạo 
động lực để người dân tiếp 
tục mở rộng diện tích ở 
năm tiếp theo. Do nắm bắt 
thị trường giá rau tăng cao, 
ngoài 50ha cây khoai tây, 
vụ đông năm nay người 
dân còn trồng cây cà chua 
và cà rốt lên tới 70ha, số 
còn lại là ngô, khoai lang, 
đỗ các loại. Bình quân thu 
nhập từ vụ đông đạt 5 - 7 
triệu đồng/sào nên hầu 
như nhà nào cũng duy trì 
trồng một sào, nhiều nhà 
trồng từ 1 mẫu trở lên. Dự 

kiến nếu được tỉnh, huyện 
hỗ trợ 4 tấn khoai tây giống 
và 40kg hạt giống rau màu 
các loại, HTX sẽ phát cho 
các hộ dân để tiếp tục mở 
rộng, nâng cao giá trị sản 
xuất cây vụ đông trong thời 
gian tới.

Vụ đông năm 2024, 
huyện Kiến Xương phấn 
đấu trồng 4.500ha trở lên, 
tăng 228ha trở lên so với 
vụ đông năm 2023. Đến 
ngày 1/11, toàn huyện 
đã gieo trồng được gần 
3.100ha, trong đó 1.600ha 
rau các loại, 300ha ngô, 
300ha đậu đỗ, 280ha 
dưa bí, 230ha khoai lang, 
300ha khoai tây. Thời 
tiết đầu vụ chủ yếu nắng 
hanh, độ ẩm không khí 
thấp, chênh lệch nhiệt độ 
ngày và đêm lớn, xen kẽ 
có những ngày mưa, thuận 
lợi cho tiến độ trồng cũng 
như sự sinh trưởng, phát 
triển của cây vụ đông. 
Hiện nay một số diện tích 
rau ăn lá và dưa bí đã cho 
thu hoạch với tổng diện 
tích khoảng 350ha. Để 
thúc đẩy sản xuất vụ đông, 
vừa qua Phòng Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn huyện đã hoàn thiện 
các thủ tục mua giống cây 
trồng và tham mưu cho 
huyện cấp phát giống cây 
màu hỗ trợ các địa phương 
mở rộng, phát triển sản 
xuất. Với tổng lượng giống 
khoai tây hỗ trợ 115 tấn 
và hơn 2,3 tấn hạt rau các 
loại chắc chắn Kiến Xương 
sẽ đạt được mục tiêu mở 
rộng diện tích gieo trồng 
cây vụ đông theo kế hoạch 
đã đề ra.

THU THỦY

Huyện Kiến Xương tích cực tuyên truyền người dân mở rộng diện tích gieo trồng 
cây vụ đông, nhất là cây ưa lạnh nhằm nâng cao giá trị kinh tế, bù đắp thiệt hại do 
mưa, bão gây ra trong sản xuất vụ mùa.

 KHẮC DUẨN
(thực hiện)

Môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ là lý do nhiều nhà đầu tư 
FDI đầu tư vào khu công nghiệp Sông Trà.


